



ศุภชัย ปัญญาวัฒน์
 หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี
 หมายเลขผู้สอบบัญชี 3930

คุณศุภชัยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการจากสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณศุภชัยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งมวลชน นอกจากนี้ คุณศุภชัยยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่ไอน์สท์ แอนด์ ยัง ประเทศสิงคโปร์

คุณศุภชัยมีส่วนร่วมในสถาบันและองค์กรทางวิชาชีพบัญชีโดยเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
 หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี
 หมายเลขผู้สอบบัญชี 3844

คุณศิริภรณ์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คุณศิริภรณ์มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

คุณศิริภรณ์ มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการออกแบบและวางระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี และมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



กฤษฎา เลิศwana
 หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี
 หมายเลขผู้สอบบัญชี 4958

คุณกฤษฎาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัณฑิตมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย คุณกฤษฎามีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯมาเป็นเวลากว่า 16 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย